

NĂM THỨ 63
THỨ BẢY
7
THÁNG 9-2024
(5-8 năm Giáp Thìn)
SỐ: 9255



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:
126 - PHỐ LÊ LỢI - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH
● ĐIỆN THOẠI: 0227.3836.308 - 0227.3836.544
0227.3832.958
● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



Thái Bình tích cực, chủ động ứng phó với bão số 3

- CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 3
- TOÀN TỈNH TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BÃO



Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3 tại khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Ngày 6/9, các đồng chí lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3 tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) do đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3 tại Thái

Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh; Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh khẳng



Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3 tại huyện Thái Thụy.

định Thái Bình đã triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó với bão số 3 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN và PTNT; chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương phối hợp kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có các công điện chỉ đạo, đơn đốc, nhắc nhở các sở, ngành, địa phương nghiêm túc thực hiện các biện pháp ứng phó với bão số 3, đồng thời tổ chức rà soát, thống kê các phương án bảo vệ các trọng điểm xung yếu và việc chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện theo

phương châm "4 tại chỗ" để sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra; rà soát phương án sơ tán dân theo quy định; quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Đến 17 giờ ngày 6/9, trên địa bàn tỉnh có 995 tàu thuyền với 2.950 lao động làm ăn trên biển. Thực hiện nghiêm túc lệnh cấm biển, đến 17 giờ ngày 6/9, tất cả tàu thuyền đã vào nơi neo đậu an toàn tại các khu neo đậu trong và ngoài tỉnh, không có phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm. Lao động trông coi chài ngao, lao động ở các đầm nuôi trồng thủy sản, hải sản ven sông, cửa biển đã được di



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3 tại xã Diệp Nông (Hưng Hà).

dời vào nơi an toàn. Các địa phương trong tỉnh cũng đã hoàn thành công tác di dời, sơ tán người dân sống trong nhà yếu đến các khu vực kiên cố, bảo đảm an toàn.

Thái Bình hiện có 37 trọng điểm xung yếu đê, kè, cống (3 trọng điểm cấp tỉnh và 34 trọng điểm cấp huyện), trong đó có 8 trọng điểm trên các tuyến đê cửa sông và đê biển. Các trọng điểm đã được lập, phê duyệt phương án bảo vệ và giao các địa phương chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng triển khai xử lý khi có lệnh yêu cầu hoặc khi có sự cố xảy ra.

Về sản xuất nông nghiệp, đến ngày 6/9 toàn tỉnh có trên 27.400ha lúa mùa đã trở bông, bằng 35% diện tích gieo cấy. Tỉnh đã chỉ đạo ngành nông nghiệp, các đơn vị thủy nông và các địa phương tiêu nước triệt để trên toàn hệ thống để phòng ngập úng do mưa bão gây ra. Toàn tỉnh có 672 lồng cá, 1.152 bè nuôi hàu tại các cửa sông và đê biển. Các hộ nuôi đã được thông tin về bão, hướng dẫn gia cố các neo, dây buộc, bổ sung dây thép vào phao bè để chủ động ứng phó với bão.

(Xem tiếp trang 2 + 3)
NHOM PHÒNG VIÊN

Kiểm tra công tác tuyên truyền phòng, chống bão số 3 tại các địa phương



Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra nhật ký chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thái Thụy.

Chiều ngày 6/9, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đi kiểm tra công tác tuyên truyền phòng, chống bão số 3 tại các huyện Kiến Xương, Tiền Hải, Thái Thụy.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kiểm tra tại Đài Truyền thanh Truyền hình (TTTH) Kiến Xương, Trung tâm Chính trị và Đài TTTH Thái Thụy, Trung tâm Chính trị huyện Tiền Hải và Đài Truyền thanh xã Đồng Minh. Tại các nơi kiểm tra, các đơn vị đã báo cáo công tác tuyên truyền phòng, chống bão số 3; việc chằng chống nhà cửa, cơ sở vật chất bảo đảm an toàn khi bão đổ bộ và khắc phục ảnh hưởng của bão. Tại Đài TTTH Kiến Xương, 5 giờ 30 phút sáng ngày 6/9 sét đã đánh hỏng toàn bộ hệ thống thu âm, phát sóng của Đài. Tuy nhiên, với nỗ lực

(Xem tiếp trang 4)

THU THUY

Thị trường bánh trung thu sôi động, cạnh tranh với bánh kẹo nghi nhập lậu

(Xem trang 4)



Người dân đi mua sớm, các cửa hàng nhập và trưng bày nhiều loại bánh trung thu.



Quét mã QR để xem Báo Thái Bình điện tử tại địa chỉ <https://baothaibinh.com.vn>



Quét mã QR để xem phiên bản báo in trên Báo Thái Bình điện tử



Quét mã QR để xem Fanpage Báo Thái Bình điện tử tại địa chỉ <https://www.facebook.com/baothaibinh.com.vn>